



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1522 8 tháng 9 năm 2024

Chơn Giác

*Chơn giác trí an yên tận độ xuyên
Thực hành chánh giác qui nguồn cội
Chánh tâm tu đạt tiến từ hồi
Giải tỏa tâm trần qui một mối*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1998

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Làm người cần có sức mạnh tâm linh để làm gì ?*
- 2) Chúng sanh đều có sự sống như nhau có phải không ?*
- 3) Làm sao tự hại được ?*
- 4) Tương ngộ chơn tình là sao ?*
- 5) Nguyên lý thanh cao là gì ?*
- 6) Thanh tịnh độ tha là sao ?*
- 7) Muốn học pháp trường sinh thì phải học làm sao ?*

1) San Jose, 12/06/98 3 :15 AM

Hỏi : Làm người cần có sức mạnh tâm linh để làm gì ?

Đáp : Thừa sức mạnh tâm linh rất cần trong cuộc sống tại mặt đất, để tự tránh mọi sự cám dỗ không cần thiết

Kệ :

*Tâm linh là vốn của Trời độ
Thực hiện Nam Mô tự bước vô
Vũ trụ cần khôn khai lớn rộng
Vô cùng tiến hóa chẳng mơ hồ*

2) San Jose, 13/06/98 7 :05 AM

Hỏi : Chúng sanh đều có sự sống như nhau có phải không ?

Đáp : Thừa chúng sanh đều có sự sống như nhau bằng hơi thở liên hệ cùng Trời Đất. Đối với người tu lại càng thấy rõ hơn, cuộc đời là tạm bợ, đua nhau tranh giành quyền lợi, cuối cùng cũng phải đi đến chỗ cáo chung là Bệnh Tử, cũng phải buông xuôi tất cả nghiệp lực mà ra đi với hai bàn tay không, chẳng nắm bắt được một việc gì trong tay. Người tu chơn ý thức được điều này tự buông bỏ tất cả những sự liên hệ dính líu trong nội tâm, hướng tâm về thanh tịnh mà tu thì mới đúng đường

Kệ :

*Thương Trời nhớ Phật tự gieo gương
Hành pháp tự tu tự mở đường
Trí óc phân minh không luyến tiếc
Trì tâm tu luyện sống khiêm nhường*

3) San Jose, 14/06/98 1 :15 AM

Hỏi : Làm sao tự hại được ?

Đáp : Thừa tự gây một tập quán xấu là tự hại mà không hay

Kệ :

*Tâm linh vắng mắt tạo bầy hà
Khó khổ tự cam mắt dịp may
Trí tuệ không khai nan phát triển
Khó thông chơn lý khó đổi thay*

4) San Jose, 15/06/98 2 :15 AM

Hỏi : Tương ngộ chơn tình là sao ?

Đáp : Thừa tương ngộ chơn tình, là không mong muốn lại được gặp thỏa mãn trong nội tâm, không vui không buồn, tỏ bày sự thật không tính toán

Kệ :

*Giao hành thanh tịnh trí tâm yên
Kết quả vui chung chẳng có phiền
Tâm đạo tràn đầy duyên tốt đẹp
Thâm tình cởi mở tự mình xuyên*

5) Montréal, 16/06/98 6 :15 AM

Hỏi : Nguyên lý thanh cao là gì ?

Đáp : Thừa nguyên lý thanh cao là hoàn toàn thoát tục

Kệ :

*Vươn lên đến cõi vô cùng
Thoát tục tâm linh rõ chuyển vùng
Thanh tịnh vui hành trong tận thức
Chơn thành đạt pháp rõ từ vùng*

6) Montréal, 17/06/98 6 :15 AM

Hỏi : Thanh tịnh độ tha là sao ?

Đáp : Thừa sự thanh tịnh độ tha là phải tự dứt nghiệp tâm, trí sáng tâm minh, thực hành ban chiếu khắp nơi nơi, như mặt Trời quang chiếu

Kệ :

*Trong sáng minh tâm từng chuyển chiếu
Nẻo đường chơn lộ đạt thanh điều
Phân minh đời đạo tình giao cảm
Lý vững đường tu đạt thức nhiều*

7) Montréal, 18/06/98 6 :05 AM

Hỏi : Muốn học pháp trường sinh thì phải học làm sao ?

Đáp : Thừa muốn học pháp trường sinh thì phải học nguyên lý của Trời Phật, tức là giải bỏ tất cả sự ô trược của nội tâm và nội tạng thì mới phù hợp với nguyên lý đương sinh, mọi chiều sẽ được phát triển

Kệ :

*Nhẹ nhõm mọi chiều xuôi thuận tiến
Hướng thanh giải trược tự giao liên
Hình thành chơn pháp tùy duyên thức
Lĩnh hội Trời cao chẳng lụy phiền*

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Tứ cố bơ vơ thân

Một mình học cách kiểm thân
Nghe lời Phật giảng tự lần tiến lên
Một mình sống với cái mền
Thấy mình thanh nhẹ tạm quên nợ trần.
Âm thanh lãng vãng rất gần
Ai đây không thấy góp phần dựng xây
Tâm ta ôm ấp nhớ Thầy
Thấy mình sáng suốt ngày ngày dưỡng tâm
Cha lành ban bố siêu âm
Kêu Trời, Trời biết, tự thâm hòa tan.
Do đâu mới được sáng an
Do đâu có cảnh cơ hàn sửa tâm
Thương người tại thế đang lầm
Tưởng là cảnh tạm đã tầm đến nơi
Luật sanh sanh hóa của Trời
Nhờ đời học hỏi đạt nơi dung hòa
Chồng con rồi cũng phải xa
Cha Trời không vắng mới là đến nơi.
Khuyên người đa cảm ai ơi
Hòa tan tâm thức đạo đời không ly
Hồn ta thức giác một khi
Bền tâm vững chí ta thì đạt thông.

Lương Sĩ Hằng

Trên không trung American Airlines, 21/7/1981

TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

TV QUY THỨC – KHÓA “THANH TỊNH” 18/9/1988

Bạn đạo: Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý đạo hữu; để tiếp tục khóa học “Thanh Tịnh” ngày hôm nay, chúng con cũng xin Thầy ban ân điển, giải đáp thắc mắc cho chúng con.

Buổi chiều, các bạn có gì thắc mắc, coi video này giờ, có gì cần thiết hỏi, cứ việc lên đây, mời lên đây.

Có gì thắc mắc, cứ việc lên. Lên đây là hưởng, chớ không phải lên dẫn nhiệt hết đó! Lên đây, dòm; lên, mạnh dạng! Ở trong gia đình; có gì đâu?

Bạn đạo: *Thật ra thì con cũng không có, trước kia con không có nhiều thắc mắc; thì khóa học này, nhưng mà vài ba ngày trước khóa học đó, con cũng đã tìm lời giải đáp đó; thành thử ra thì nó vẫn nhẹ. Chỉ có một cái mà con chưa hiểu rõ: hồi tháng 11 đến tháng 12, trong tháng 11, tự nhiên một đêm tới sáng con có một cái luồng điện, hay là áp lực gì đó, nó làm cho con buồn ngủ, mệt mỏi, chán nản, khó chịu trong người. Thì con biết hiện tượng đó không có gì mới lạ trong con; nó đã từng trải qua; thì con đã áp dụng những cái phương pháp mà Thầy đã dạy con, là niệm Phật, làm Pháp Luân, Soi Hồn, và Thiền Định.*

Thì trong giai đoạn đầu thì con chế ngự được nó; nhưng dần dần cho tới, cho tới tháng 12 thì cho đến gần cuối tháng, con không trụ lại nó nữa, thì con có hỏi một người bạn ở trong bạn đạo, nhưng mà anh ta cũng không biết cách nào, rồi anh ta biểu tịnh tâm; mà tịnh tâm cách nào, con cũng không biết phải tịnh tâm thế nào? Biểu niệm Phật, con cũng không biết niệm Phật như thế nào nữa! Lúc đầu, con niệm Phật thì con còn cự nó được; một thời gian sau, đến cuối tháng 12 là con bị nó bóp cổ đến lè lưỡi ra! Thì con bỏ ngõ, thì con mới kêu đến Thầy và Bè Trên giải tỏa cho con; thì tối đó, đêm thiền đó thì con thấy nhẹ nhàng; và từ đó đến ngày hôm nay thì con thấy đỡ rất là nhiều.

Đức Thầy: Bởi vì, cái đó Con thấy rõ ràng, con người nó khối trược, khối thanh; cái khối trược đó là suy tư sai lầm, nói gì cũng muốn hơn người ta, mà làm cái gì cũng muốn tấn công người ta; nói chuyện đòi quá nhiều, thì nó biến từ thanh biến thành trược; rồi cái khối trược nó đi ngang, mình thiền rồi thế nào cũng có khối trược đi ngang, đi ngang cái nó thấy nó đè mình xuống một chút; rồi mai mới thấy mình xuống. Mà càng xuống đó, ban ngày mình nói chuyện gia đình đều là sân si hết, không có sáng suốt, không có cởi mở. Thì từ đó nó giam lần lần; thần kinh nó yếu rồi; tối nó vô!

Thứ nhất là người thiền nó tới một bên; để chi? Để hưởng cái hào quang của người thiền. Mà hưởng được rồi, mà mình bị động loạn đó, thì nó xâm chiếm! Xâm chiếm rồi, nó tấn công vô! Đó, ở trong đó trược mới rước trược! Luôn luôn trong mình Con trược Con mới rước trược! Con nhớ chỗ đó!

Khi mà Con muốn giải trược thì Con phải hướng thanh. Con thấy vị trí của Con, thể xác của Con, con người của Con không ai có thể chế tạo được! Con với vũ trụ là một, thì những cái gì Con đang hít đây, Con hít cái thanh quang của vũ trụ là Con đem 1 cái lá bùa rất lớn, thanh sạch, mạnh mẽ, giải tỏa cái phân trược bên trong; rồi Con chỉ nói lập lại trật tự thôi, không cần nói giải, thì tự nó phải đi!

Cái thứ nhất, nó tấn công ở đâu? Ngay ở đằng sau này, sau óc này nè, rồi chỗ giữa hai trái cật, sau lưng đó; nó làm nhức nhức, nhột nhột; nó làm nặng ngực luôn; nó đè cái áp lực nặng ngực đó. Cho nên, mình phải giải tỏa; nhưng mà Con không biết cái kỹ thuật đó! Rất đơn giản: Con lấy trái chanh luôn vỏ, Con nhai, Con nuốt, là nó phải hết!

Nó ở đâu nó làm cho con không yên ổn? Là tại vì trong cái khối đàm của Con. Nó phóng cái trược điện vô cái khối đàm, mà con giải không được, Con hít, Con thở, con niệm Phật cũng

không được; mà con nhai miếng chanh luôn vỏ cái, nó hết! Hít thở tự nhiên! Giải cái đàm, nó ra là nó hết! Phải hiểu chỗ đó đó.

Cho nên, người tu không nên hơn thua bất cứ ai, mà mình chỉ sửa mình để tiến, thì mình không có tham dự vô trong cái trước.

Cho nên, nhiều người, đi chợ cũng vậy, đàn bà cũng vậy: bây giờ trong cái xã hội này có, nó đi ngang nó nói chuyện sơ sơ, sơ sơ; nó đưa cái hình, cái mình, cái gì cũng tin nó, rồi tiền bạc đưa hết cho nó, cũng vậy. Khi mà mình gặp, mình thấy đương đi, con người mê mê, mẩn mẩn, nó nặng cái đầu; nhai miếng chanh luôn vỏ là nó hết liền! Đi chỗ khác!

Con nói ngắn ngắn vậy, để nó dịch! Tao nói một hơi dài quá, dịch cũng mệt!

Bạn đạo: *Thưa, tại sao trong lúc con làm Chiếu Minh để con đẩy nó ra, thì con cảm thấy lạnh từ cái tầng dưới?*

Đức Thầy: Đó, nó đi ra đó!

Bạn đạo: *Nó lạnh lắm, lạnh;*

Đức Thầy: Nó lạnh, cứ việc làm tới đi; làm tới, nó ra! Đó là con ma rõ ràng đó!

Thành ra nó chặn đó! Nhiều đứa nó chặn ngay ở dưới chân đó; cặp giò không muốn ngồi dậy, cứ nằm hoài à! Có những con ma như vậy đó! Con ma đó là con ma tình dục; rồi nó mới là nói những chuyện tình tứ, rồi nó ngủ với con, cũng vậy, cũng như người đời đó! Phải coi chừng cái vấn đề đó!

Hiện tại ở quả địa cầu này, nó nhiều cặp vợ chồng sống như vậy!

Bạn đạo: *Thưa, tại sao khi con ngồi con làm Pháp Luân xong rồi con ngồi thiền, thì bị chóng mặt?*

Đức Thầy: Thì đó, nó đương quậy, nó quậy tất cả những cơ hình của Anh, của Con; nó làm cho Anh càng ngày càng chậm; rồi nó mới tấn công, nó mới vô nó ngự ở trong đó! Khi mà nó ngự ở trong đó, là nói gì, Con phải nghe này!

Nên tụi con còn trẻ, luôn luôn nhắc nhở: tụi con rảnh, đọc những sách như là “Địa Ngục Du Ký”, hay là “Thiên Đàng Du Ký,” thách thức thiếu chữ hiếu đối với mẹ mình, trong tâm phải thật sự thực hiện chữ hiếu. Hiếu thì luôn luôn “Đức trọng, quỷ thần kinh”; cái đó, cái đó là duy nhất tà ma không thể xâm chiếm được. Mà Con bất hiếu đối với mẹ, dù bất cứ mẹ có lỗi gì, Con cũng là con của mẹ; phải có hiếu thì quỷ thần nó mới kính nể Con. Còn không đó, Con bất hiếu đó, thì bị một cái gì xâm nhập nó thầy kê, làm lơ à; nó hại Con luôn! Con hiểu không? Để cho Con học bài học xứng đáng, đau khổ, rồi mới biết tình thương của người mẹ! Cái đó quan trọng lắm đó nghen!

Tụi con tuổi trẻ, không biết; nhiều khi tưởng là mẹ nói vậy là sai rồi, chửi, rầy la Mẹ! Không được à! Một câu hỗn với mẹ là Địa Ngục cũng buộc tội Con à! Không phải chuyện giỡn đâu! Sự thật nó như vậy.

Cho nên, bất cứ giá nào, mẹ mình là phải trên hết! Mình trọng chữ hiếu, mình mới trọng Trời, Phật. À! Mình trọng được Trời, Phật, mình mới thấy xác thân này là quý giá; mà khi mình thấy xác thân này quý giá đó, mình mới đem tâm từ bi cứu mình và cứu độ chúng sanh.

Nó phải có đường lối sáng lạng như vậy đó; không có ma quỷ gì xâm chiếm trong cơ tạng của mình được. Cái tâm hồn mình luôn luôn cởi mở, dần dần hy sinh đạo đức; cái đó là cái quan trọng. Còn dần thân xuống, vô cái thể xác này, con làm người, Mẹ đã dần thân sinh ra con; thấy không? Con phải hy sinh tánh hư tật xấu; mà Con còn cái miệng Con phê bình Mẹ, là Con gây tật xấu cho Con rồi đó; rồi làm sao Con có đạo đức mà che chở cho Con?

Con bận, mặc cái áo giáp của đạo đức Con mới sống không sợ súng đạn; mà nếu Con không có cái áo giáp của đạo đức đó, thì cái kim cũng đâm chết Con chớ đừng nói tới súng đạn! Bất ngờ Con cũng chết được; thấy không?

Đó, cái chuyện phước đức mà Thầy chỉ đường lối cho các con phải biết; tuổi trẻ nhiều khi sai lầm ở chỗ đó; thấy không? Con thức tâm và Con hiểu rõ từ giai đoạn một; rồi về, Con nghe lại cuốn băng này để mình khứ trực lưu thanh thật sự trong ý chí tu học, thì không có cái con ma, con quỷ nào xâm chiếm cơ tạng mình! Nó chỉ phục lụy và nhờ sự cứu độ của mình thôi! Cha mẹ trên hết, Trời Phật trên hết! Nhớ hoài hoài trong óc như vậy!

Sai một li, đi một dặm; nếu mà làm không đúng, mà sai ngược lại một chút xíu đó, là suốt cả cuộc đời Con không có bao giờ phát triển được! Nguy hiểm vô cùng! (còn tiếp)

Đề tài suy gẫm

Ông Tám trả lời Thư từ lai vãng

Cho nên, tôi có làm những cuốn băng “Thư Từ Lai Vãng” ; các Bạn nghe, đọc sơ cho tôi nghe, là tôi trả lời liền chớ tôi không phải công mà đọc coi cái gì, dò câu này, câu nọ ; không có ! Chút xíu là nó xong, điền hóa văn ! Muốn viết dài thiệt dài cũng được, mà viết ngắn thiệt ngắn, viết một câu, cũng được nữa, tập trung lại viết một câu cũng được nữa ; mà muốn viết thiệt dài, cũng được nữa. Tại sao tôi viết thơ cắt nghĩa thiệt dài ; để chi ? Để người đó không coi, liêng người khác coi, cũng trong hoàn cảnh đó : một lá thơ mình ứng dụng cho mọi trạng thái. Cho nên, các Bạn nghe những cuốn băng “Thư Từ Lai Vãng” rồi mới thấy: “Ồ cha, ông Tám ông viết hay !” Không phải ông Tám hay đâu ! Ông Tám tu, ông Tám mới có cái điền ; mà Bạn tu, thì Bạn là ông Tám rồi, còn cái gì nữa mà nói, “Ông Tám hay !” Cũng một thứ mà thôi ; tại chưa làm ! À, rồi khi mà làm rồi, thấy cái chuyện đó tâm thường, không có cái gì quan trọng ; lo tu là quan trọng.

Ở nhà tôi thiếu gì trí thức, tiền sĩ đồ, xung quanh ; rồi có cái thơ tôi, tôi nói: “ Làm ơn trả lời đi !” Thì thử, thì thử các Cô, các Cậu, các Cô,các Cậu nói dong dài, không ra cái gì hết ! Tôi nắm, tôi nói rồi nó đánh ra, nó đọc, nó thấy tại sao. Không phải là mình khoe ! Điền nó thu gọn, lời nói truyền cảm ; gửi thơ cho họ, họ đọc tới cái thơ, cái tình cảnh khổ cực, họ đọc cái thơ rồi đó, chảy nước mắt cho đến nỗi mà cái thơ mà rách luôn hết tờ ; xin cái thơ khác ! Thấy không ? Nó ở trong cái thâm tâm của họ : cái điền mình thân giao cách cảm, mình lấy cái điền của họ, lấy cái tình trạng của họ, phổ hóa cho họ cho họ thức ; chớ có cái gì đâu ! Tôi có nhiều ông bạn, hồi trước nói chuyện lưu loát hay hơn tôi lắm, thi thơ hay lắm, mà bây giờ nhận thơ tôi là hết rồi, cứ, làm sao viết thơ cho tôi, mà mong cho tôi có thể gửi ít lời, là y khỏe ; kể cả những ông sư huynh ở trong trường đạo tôi học hồi nhỏ, bây giờ cũng chỉ chờ thơ tôi để nghe, học ! Ông nhắc, có nhắc lại những lời Chúa, nhưng mà ông thấy khác : “Tại sao tôi đọc cái thơ, tôi đọc cái thơ của Anh, mà tôi thấy, tôi cảm thấy sung sướng ; tôi thấy tôi mừng rỡ trong nội tâm !”

TV Vĩ Kiên, Khóa 2: Thanh Tịnh – 24/2/86

LỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ CÁC KHÓA SỐNG CHUNG NĂM 2024

	Địa điểm	Thời gian
Lễ Liễn Đạo Đức Thầy (Âm lịch 5 tháng 8)	Thiền viện Nhẫn Hòa	7/9/2024-8/9/2024
Khóa sống chung 2 Chung Thiền, tịnh khẩu và niệm Phật	Thiền viện Vĩ Kiên	16/9/2024-22/9/2024
ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỶ 40 “Tâm Thành Tự Thức”	Bali, Indonesia	22/09/2024 – 27/9/2024
Giỗ Đức Thầy	Thiền viện Vĩ Kiên	22/9/2024
Khóa Học “Chung Vui Hành Triển”	Atlanta, Georgia USA	11/11/2024-13/11/2024

THƯ TỪ LAI VÃNG

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn-Vật Thái-Bình

- Kính thư - Bề trên các giới
- " - Đức Tổ Sư
- " - Đức Thầy
- " - Quý vị Đạo hữu Việt-Nam và Thế-giới

Nhân dịp Đại-lội Vô-vi "A - Âu Hoa - Hợp" được tổ-chức tại Thái Lan, 1996.

Con tên N. M., một tu-sinh pháp-lý Vô-vi tại Phum Rany, Minh Thuận, xin kính chào lên Thầy, cầu chúc sức khỏe Thầy và quý Đạo-hữu khắp năm châu, xin cầu-chúc cho Đại-lội gặt hái được nhiều thành-công, kết-quả tốt đẹp trong tâm thương-yêu cao cả của Đảng Cha Lành.

Riêng tại Việt-Nam, con cũng xin kính chào, chân-thành cảm-osa quý Huyện trưởng Hồ-Văn-Em, huyện Thiên-Ngũ (Võ-châu-Tuấn) và quý Huyện đã từ trước đã có nhiều sự giúp đỡ, đồng-viện, khuyến

(75)

Khích, và tạo mọi điều-kiện thuận - lợi
cho chúng con, trên bước đường tu học
pháp-lý vô-vi khoa-học Huyền-Bí p.p.

Đã nhiều năm qua, mặc dù
con chưa được một lần diện-kiến &
Thầy, thế nhưng trong những đêm dài
cây-phủ, hành-pháp, tâm hồn con luôn
luôn cảm-nhận có Đức Thầy bên cạnh
đỡ-dắt, dạy-dỗ con một cách kiên-
trì, với một niềm thương-yêu bao-la vô-bi.

Cho nên, hơn 15 năm qua, mặc
dù đã gặp biết bao cảnh thăng-trầm, lao-
đao, khổ-nạn, bị-tù tội và mất mát,
những khổ-ngày, đêm, con vẫn vững
tâm-tu-niệm và gắng sức đồng-viện
các Ban đạo & niềm què-hưởng cát-trang
(chưa trang, phau trang) phải luôn luôn cố-
gắng nơi tâm gương sáng, hành-từ-
bi, kiên-nhẫn của Đức Thầy của quý-
huyệch, từ đó có niềm công-lao phát-huy
niềm đạo-pháp vô-vi, và phải quyết-tâm
bên chi-lo-tu-học, cố-gắng thực-hành
đúng-dắn theo chánh-pháp.

(76)

- * - Dù ai nói ngà nói nghiêng
 Lòng ta vẫn vững như kiềng 3 chân
 Dù ai nói Đông, nói Tây
 Thì ta vẫn đứng như cây giữa rừng!
- * Trình Đạo-Hiền quý' xuất là lòng chân
 thực. Nghĩa vô chừng quý' xuất là lòng
 chung-thủy. Và Đạo-pháp nhiệm-mầu, quý'
 xuất là lòng Trung-Tín.
- * Bê-tôn Trung & lòng thờ & chừa
 chánh-pháp nhiệm-mầu không có & Tâm.
 Và con xin kính cầu dâng lên Đức
 Thầy một bài thơ:
- * Đây lần mong việc đời chớ
 Đại-Hội "Há-K" mở cờ lòng con
 Từ lãnh vùng da sắc-sơn.
 Vô-vi chánh-pháp, chẳng còn ngli' say.
 Nguyệt-tâm tu học Kiên-trì.
 Thờ về nguồn-cội, anh em lập-hoa.
 Hợp-Hoa học chú: nhân-Hoa
 Thường-yêu, Thanh-Tĩnh mới là người tu

(77)

Một lần nữa, trước khi dứt lời, con xin
 kính tâm thanh-tĩnh cầu chúc Đức

Thầy, quý Ban Đạo khắp 5 châu được
nhiều sức khỏe, an-khang và trường
thọ, để diu - dặt chúng con trên đường
chánh-pháp. Xin cất chúc Đại-Hội gặp
hải được nhiều thành-công, kết-quả
tốt đẹp. Cuối cùng,

Chúng con xin tâm-nguyên, cố-gắng tu
học theo những lời Đức thầy đã dạy.
qua nhiều năm thuyết-giảng khắp 5
châu, thế giới.

Con xin kính bái Đức thầy 3 lạy
trong tâm. Trường trượng - Thiên - Địa -
Nhân - các cõi con đều kính trong
Thầy.

(78)

Umit

Pataya, ngày 25/12/1996

H M con,

Thầy vui nhận được thư con ngày 24/12/96, được biết con đã và đang dần thân tu học, khai triển tâm thức của chính con, và tự cảm thức điều hay lẽ phải, khai triển đường hướng tâm linh tự tu tiến.

Nay có duyên lành tái hội tâm linh hòa hợp, chúc tụng nhau trong tình thương thanh tịnh và thức giác. Con ơi! Ở đời này đã tạo nhiều sự mê lầm và mê tín dị đoan, quên đi khả năng sẵn có của chính mình, mà tự gây rối, muốn hòa bình và không bao giờ có hòa bình. Thậm chí người tu, cũng đi ngược dòng đạo đức, lợi dụng Thần Thánh Tiên Phật, phù hộ cho giàu có để tiếp tục sự ác ôn của chính mình. Cho nên âm phủ càng ngày càng đông nghẹt, chen nhau học khổ để tiến hóa, người làm thú, thú làm người liên tục như vậy... phát triển mối tình âm u dâm dục tự hại mà không hay. Qua nhiều cơn khổ não buồn phiền, mới chịu tu để tự gỡ rối, từ đời lẩn đạo, thực hành tiến hóa thật sự, kiên trì nhịn nhục mà hành triển; đó là dịp may cho người chịu tu trong lối thoát.

Người tu Vô Vi cần cảm thức luật như quả của Trời Đất mà tu. Đại hội là tạo cơ hội cho những người thật tâm tu tái ngộ và sẽ hẹn nhau tiếp tục cùng tu cùng tiến. Thường niên những bạn đạo Vô Vi đã và đang thực hành, tự hiểu giá trị của phần hồn, bằng lòng thực hiện tình thương và đạo đức, cùng chung đóng góp cho quần sanh có cơ hội tu tiến, bằng lòng tiến hóa trong cõi Đại La của Trời Phật, không tạo nghiệp và sống trong đường cùng ngõ hẻm, nghi kỵ và hành sự trong sự không cần thiết, hồn tu hồn tiến mới thật là tu.

Chúc con vui khỏe và nuôi dưỡng sự thanh tịnh và an lạc trong nội tâm.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 36, 08-09-2024

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:

Huấn Từ Khai Mạc Đại Hội Vô Vi kỳ 5

<https://youtu.be/G5V37sAIQEQ?si=BD7slZ9BrkACOxc0>

Để có thể nghe trọn vẹn Lời Đức Thầy giảng mà không bị quảng cáo nhảy vô thì Quý Vị nhấn Pause rồi nhấn vô đường link màu xanh sau chữ voviaudio.

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Playlist Đại Hội Tâm Thức Dồi Dào - 2023

<https://youtube.com/playlist?list=PL-4zCken8HnwLmXum944e9nPFyCnF0IOW&si=AoD7pA5IysmV4pqi>

Xin giới thiệu tới Quý Vị YouTube mới của Quý Cứu Khổ Ban Vui (CKBV) với rất nhiều video ngắn như là tường trình tới Quý Vị Ân Nhân như sau: Xây nhà tình thương, Tặng xe lăn, Tặng giếng nước ngọt, Giúp người nghèo không tiền trị bệnh, Tặng học bổng, v.v..

Nhân đây cũng xin Quý Vị Subsribe và khi coi cho một Like để có thể truyền tải tới nhiều người được coi. Xin cảm ơn Ban CKBV

<https://www.youtube.com/@tphan7282/playlists>

09-2024 Phát xe lăn cho Quảng Nam Huế và vùng sâu vùng xa ở Gia Lai

<https://youtu.be/DWbWt2eJjeQ?si=J3Ap86DL0BhokGjp>

09-2024 Hỗ trợ các em nghèo Lâm Đồng đi học

https://youtu.be/qAR73sobrmM?si=kq_jOhv0s8tVfCee

09-2024 Phát gạo cho Kontum và Lâm Đồng

https://youtu.be/m9NLVdV_tFM?si=O5bUp9HtvOaGHsi3

MỤC BÉ TÁM bàn bạc cùng các bạn khắp Năm Châu - Mục Bé Tám Cuốn 31 câu 890 tới 918 - Tháng 9 năm 1992 Chúng tôi có để Timestamp để Quý Vị có thể tìm lại những câu nhập tâm mà muốn coi lại nhiều lần. Xin nhấn vô chữ ...more sẽ ra.

<https://youtu.be/75lIgAKKObc?si=hpH7jBblmYiSmqZB>

Mục Bé Tám – Sách Nói

http://vovi.org/vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1129&Itemid=310

Tuần Báo Phát Triển Diễn Nãng số 1522 ngày 08-09-2024

https://youtu.be/0CKbafV4dnY?si=qP6QJCIcf-_EEOaY

Đọc Thơ Đức Thầy cuốn 23 – Bài 156 tới 161

<https://youtu.be/nMgQejCiM-c?si=5Ncto6vonwlul0wT>

Ban video kính mời

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

1 Kính xin quý bạn đạo thiên, niêm Phật hướng tâm cầu nguyện cho em trai của bạn đạo **HOÀNG VIỆT** ở TĐ THÔNG HẢI Texas, là bạn đạo **HOÀNG KIẾT** sinh ngày 10 tháng 7 năm 1974 tại Việt Nam, vừa mới mất sáng nay lúc 8:30 sáng ngày 3 tháng 9 năm 2024 tại Arlington Texas, hưởng dương **50 tuổi** được siêu thăng tịnh độ.

Gia đình bạn đạo Hoàng Kiệt và Hoàng Việt xin thành thật cảm ơn quý bạn đạo.

2 Kính xin Quý Bạn Đạo hướng tâm cầu nguyện cho **Ông Hoàng Văn Bốn** sinh năm 1964. Đã từ trần lúc 19h30p ngày 02/09/2024 (nhằm ngày 30 tháng 7 năm Âm lịch), tại thôn Việt Tiên 2, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, Tp. Hải Phòng. Ông hưởng thọ 61 tuổi, được siêu thăng tịnh độ!

Ông là anh trai ruột của bạn đạo Hoàng Minh Diệp ở Hà Nội.
Gia đình bạn đạo Diệp xin chân thành cảm ơn!